

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5906 - THỨ SÁU NGÀY 27/8/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

**KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9**

## Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của Nhân dân tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Công văn số 761 ngày 25/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định: Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, còn có thể kéo dài; tính đến sáng ngày 25/8/2021, Lâm Đồng ghi nhận 226 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, nhằm kiểm chế, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan rộng trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ

Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của Nhân dân; kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa lãnh đạo, chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” là trung tâm phục vụ, chủ thể phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài,...

XEM TIẾP TRANG 2

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Nhờ tinh thần anh dũng và lòng yêu nước của toàn thể Nhân dân Việt Nam, Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi”

BÀI VIẾT “NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TRÒN 15 TUỔI”, NGƯỜI VIẾT VÀO CUỐI THÁNG 8/1960



## Tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống dịch

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt số 1 (đèo Chuối, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai).

TRANG 2

### 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 ở Đơn Dương

10 năm triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Đơn Dương đã tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp với năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

TRANG 3

### Đạ Long: Đồng lòng phòng, chống dịch

TRANG 5

### Công đoàn Viên chức tỉnh đồng hành cùng đoàn viên và người lao động vượt khó trong đại dịch

Mặc dù bị ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc vẫn duy trì nhiều hoạt động bổ ích, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu

cầu của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được quan tâm thiết thực.

TRANG 6

### Cảnh sát giao thông xung kích trên tuyến đầu chống dịch



TRANG 4

### TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Bảo Lâm: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất

TRANG 7

# Tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống dịch

Sự chủ động, quyết liệt, nhất quán trong các quyết sách từ cấp tỉnh là yếu tố quan trọng mang tính quyết định cho sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh; từ đó tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

**T**rước khi dịch bệnh bùng phát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện tốt mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra; đồng thời chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Với cách chỉ đạo quyết liệt, Lâm Đồng đã giữ vững địa bàn không có dịch trong thời gian dài.

Khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng công bố ca COVID-19 đầu tiên ở tỉnh vào ngày 2/7/2021 tại huyện Đà Têh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và chỉ đạo cấp ủy các cấp, các sở, ngành liên quan, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn thể Nhân dân; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các lực lượng tuyến đầu như: y tế, công an, quân sự, đoàn thanh niên, ... làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian, thần tốc khoanh vùng, phong tỏa, điều tra truy vết, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân.

Nhận định đợt bùng phát dịch lần này có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10, ngày



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt số 1 (đèo Chuối, thị trấn Mađaguôi, huyện Đà Huoai). Ảnh: Khánh Phúc

2/8/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, với phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc”; tinh thần phòng, chống dịch đã được thiết lập ở mức cao nhất, trong đó phát huy tối đa vai trò của các cấp ủy, đảng viên trong chỉ đạo, nắm bắt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và địa phương.

Để thể hiện sự quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát địa bàn được phân công, thường xuyên đi về cơ sở, theo dõi và chỉ đạo sát sao công tác chống dịch. Đặc biệt, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gồm: Bí

thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp luôn làm việc trên tinh thần liên tục. Tất cả các vấn đề xảy ra đều được báo cáo và xử lý kịp thời. Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên có mặt tại các vùng dịch, các chốt kiểm soát, ở các xã vùng sâu, vùng xa và trao đổi tình hình, trực tiếp động viên các tổ COVID cộng đồng để nắm chắc tình hình và chỉ đạo nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phải có mặt 100% tại địa phương để

trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; tuyệt đối không rời khỏi địa phương; giữ liên lạc 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định. Các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phải luôn trực chiến trên địa bàn quản lý, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không rời khỏi địa phương, để kịp thời xử lý và phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch. Xác định hệ thống chính trị cơ sở làm nền tảng, là những pháo đài phòng, chống dịch

quan trọng, có tính quyết định để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, mặt trận, y tế, đông đảo cán bộ, đảng viên và cả già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng với các lực lượng khác... để thành lập các tổ COVID-19 cộng đồng...

Bởi vậy, tinh thần chống dịch cao độ nhất được thực hiện nhất quán, hiệu quả từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở. Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện kế hoạch truyền thông với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Thông qua đó đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết trong đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, chia sẻ trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách, cách ly tại các vùng dịch. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, tuyên dương và lan tỏa các tấm gương nơi tuyến đầu chống dịch.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống, sự vào cuộc đồng bộ và chủ động của các địa phương, đơn vị, thời gian qua các cấp ủy đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đảng ở cơ sở, ở thôn, tổ dân phố và từng cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Điều đó đã góp phần quan trọng, tạo sự đồng thuận và sức mạnh to lớn từ các tầng lớp nhân dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

**HỮU TOÀN**

## Tiếp tục tăng cường...

... tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đại dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là sự xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm; vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với tình hình, đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, dứt khoát, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở, thôn, tổ dân phố cùng với lực lượng khác và Tổ COVID-19 cộng đồng “Bảo vệ vùng xanh” - vùng không có dịch, hướng tới xây dựng những vùng xanh bền vững, nhằm sớm đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy

chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt, lơ là, chủ quan, thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, không nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên để tình hình dịch bệnh lây lan trên diện rộng, diễn biến phức tạp tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu, để tập trung điều hành thống nhất, quy định rõ chức năng, phân công nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, mạch lạc, ban hành quy chế hoạt động, ứng trực 24/24 giờ, kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch trên địa bàn; ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tùy tình hình cần quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Đối với địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Không để “chật ngoài, lỏng trong”, tranh thủ “thời gian vàng” giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để lây lan; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then

chốt để phát hiện sớm, cách ly, phân loại kịp thời, phù hợp, hiệu quả người nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện nguyện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm “bón tại chỗ” để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung phòng, chống dịch; có phương án và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế, phương tiện cơ sở khám, chữa bệnh, kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu.

Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi; các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, phục vụ phòng, chống dịch, đời sống Nhân dân và nguyên, vật liệu sản xuất hàng hóa xuất - nhập khẩu; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện

theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Đối với các sở, ngành, địa phương cần lắng nghe phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn; tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả, kịp thời; đánh giá sơ kết, tổng kết các mô hình: “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, “doanh nghiệp xanh” để đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện và tổ chức thực hiện phù hợp với diễn biến tình hình...

Đặc biệt, sẽ xử lý, thay thế ngay cán bộ, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị yếu kém, thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan, không quyết liệt, vượt quyền, không tuân thủ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch để tình hình dịch bệnh phát sinh, lây lan, diễn biến phức tạp, không kiểm soát được trên địa bàn.

Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác. Giao một đầu mối có thẩm quyền ở các cấp chủ động cung cấp thông tin thường xuyên cho người dân về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch. Quan tâm tuyên truyền làm lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của tổ chức và cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu, độc...

**PV**

TIẾP TRANG 1

# 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 ở Đơn Dương

10 năm triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Đơn Dương đã tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp với năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

## Phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ chiến lược

Cụ thể hóa Nghị quyết số 09 ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 30 ngày 5/3/2012. Tiếp theo, ngày 19/5/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai số 2709/KH-UBND. Với đặc điểm, tình hình của một vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đơn Dương xác định phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó tích cực rà soát điều chỉnh hoặc loại bỏ, bổ sung quy hoạch phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo từng giai đoạn, từng thời kỳ. Trong đó, chú trọng hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn, nhất là nông



Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thiên Sinh Farm, một trong những doanh nghiệp đầu tư hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Đơn Dương.

thôn vùng sâu, vùng xa; ưu tiên mở rộng ngành nghề truyền thống, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, huyện Đơn Dương đã triển khai hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng và của các khu vực trong và ngoài nước.

UBND huyện Đơn Dương đánh giá: "Trong 10 năm qua, huyện Đơn Dương đã tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế hoạt động theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, nhằm huy

động mọi nguồn lực đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương...".

Theo đó, với tổng diện tích tự nhiên 611 km<sup>2</sup>, huyện Đơn Dương nằm phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, gồm 8 xã, 2 thị trấn, tổng dân số hơn 104.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 30%. Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đơn Dương đã đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2015. Đến nay 8/8 xã trong huyện tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó có 4 xã xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Quảng Lập.

## Kêu gọi 12 dự án đầu tư với tổng mức vốn dự kiến hơn 25,8 triệu USD

Đáng kể Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương đã chọn huyện Đơn Dương xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. Với giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển dịch vụ du lịch và phát triển công nghiệp có chọn lọc trong 10 năm qua, huyện Đơn Dương đã đạt tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước hơn 8%. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh khởi

ngiệp, phát huy sáng tạo, đổi mới trong sản xuất kinh doanh.

Kết quả tính đến ngày 30/6/2021, toàn huyện Đơn Dương có hơn 350 doanh nghiệp đăng ký với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 4.421 tỷ đồng. Riêng đăng ký kinh doanh có 328 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 79%, tập trung hoạt động trên các lĩnh vực liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản, khai thác vật liệu xây dựng... Bình quân hàng năm tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đạt 14 - 15%. Tính chung khu vực doanh nghiệp đầu tư chiếm 33 - 35% tổng mức đầu tư xã hội, giải quyết việc làm 700 - 800 lao động/năm, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của huyện...

Phát huy những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09, huyện Đơn Dương tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Ka Đô, phấn đấu đến năm 2025 kêu gọi 12 dự án đầu tư với tổng mức vốn dự kiến hơn 25,8 triệu USD. Những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được huyện Đơn Dương chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức trên lĩnh vực này. Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương triển khai hiệu quả hơn nữa các chương trình doanh nghiệp kết nối với ngân hàng để tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, kết nối với cơ quan quản lý nhà nước để được hỗ trợ kịp thời các chính sách khởi nghiệp...

VĂN VIỆT

## Vườn bưởi tiên tử của người cựu chiến binh

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ân vốn người gốc huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ, nay là thành phố Hà Nội. Từng cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc suốt những năm 1981-1986, ông càng thêm thấm thía sự quý giá của hòa bình. Vì vậy, năm 1994, khi đưa gia đình vào thôn Tân Lập, xã Đan Phượng định cư, ông quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng từ sức mạnh người lính.

Ban đầu, cũng như hầu hết người dân xã Đan Phượng, ông trồng cà phê. Dầu rằng chọn giống chuẩn, chăm sóc tốt, cây cà phê vẫn không mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Vậy là ông Ân tiếp tục mày mò với mục tiêu tìm được cây trồng phù hợp với đất Đan Phượng, lại cho thu nhập tốt. Cuối cùng, ông thử nghiệm trồng bưởi, giống cây có mùi quen thuộc với miền Tây Nam Bộ nhưng còn khá lạ với đất cà phê. Ông xuống tận các nhà vườn chuyên trồng bưởi dưới miền Tây, học hỏi kỹ thuật chăm bón, diệt trừ bệnh hại, cách vun gốc giữ quả... Giống bưởi da xanh ruột hồng cũng được lấy từ nhà vườn có uy tín, là giống ghép cho thu hoạch nhanh, sức sống tốt. Đó là thời điểm năm 2011.

Khi mới bắt đầu trồng bưởi, ông trồng xen trong vườn cà phê, cây bưởi lớn dần, ông chặt bớt cà

phê để bưởi có đủ ánh nắng. Sau 2 năm, những cây bưởi ghép cho thu hoạch lứa bói, ông còn nhớ lúc đó đạt 2 tấn trái, ông mang biếu hết bà con trong thôn, trong xã để bà con ăn thử và cảm nhận độ ngon, ngọt của trái bưởi da xanh trồng trên cao nguyên. Và đồng thời ông chặt hết cà phê, tiếp tục trồng thêm những cây bưởi da xanh để mở rộng diện tích. Hiện tại, ông có 4 ha bưởi da xanh với 3.100 cây đang cho thu hoạch. Mỗi năm, ông thu được 60 tấn bưởi, giá trung bình 30 - 50 ngàn đồng/kg tùy kích cỡ. Ngay trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như năm nay, ông vẫn bán được bưởi với giá trung bình 20 ngàn đồng/kg. Vườn bưởi có thể cho tiền tỉ với công chăm sóc vừa phải, lại không chịu áp lực về công lao động như cà phê vào mùa thu hoạch rộ.

Theo ông Ân, đất Lâm Hà có điều kiện tự nhiên khác miền Tây sông nước, cây bưởi cũng có chu trình sinh trưởng, bệnh hại khác cây bưởi dưới xuôi. Vì vậy, ông vừa



Ông Nguyễn Văn Ân trong vườn bưởi.

trồng, vừa rút kinh nghiệm các kỹ thuật canh tác hợp lí. Ở Lâm Hà, cây bưởi thường ra hoa vào dịp đầu năm, sau 9 tháng cây sẽ cho thu hoạch. Vụ bưởi chính kéo dài từ tháng 8 tới cuối năm. Để canh chính vụ, ông Ân bón thúc đúng thời điểm, giúp to củong hoa, trái đậu nhiều. Khi trái ra phải canh để mỗi cây chừng 20 - 30 trái, ngắt

bỏ hết những trái méo, vẹo, trái bị sượng do côn trùng chích. Ông sử dụng nhiều phân hữu cơ bón lót, thêm kali cho trái ngọt, mọng nước. Đặc biệt, ông Ân chú trọng phòng ngừa bệnh hại cho bưởi bằng các kỹ thuật canh tác sinh học. Ông chia sẻ: "Cây bưởi chủ yếu bị ruồi vàng đục trái, tôi bảo vệ trái bằng các túi bao trái chuyên dụng. Ngoài

ra, trên các cây bưởi đều treo chai long não xua đuổi côn trùng. Khi ruồi vàng đẻ trứng, tôi dùng lá xoan, lá quỳ đun nước, làm cộn sinh học với gừng tỏi ớt xịt khiến trứng ruồi vàng ung hết. Nói chung phải chú ý theo dõi vòng đời của côn trùng gây hại để có biện pháp xử lý hiệu quả".

Vườn bưởi của ông Nguyễn Văn Ân cũng là một trong những vườn bưởi đầu tiên của khu vực. Vì vậy, nhiều nông dân tới tìm mua giống, học hỏi kinh nghiệm trồng bưởi và ông Ân cũng nhanh chóng nắm bắt nhu cầu, chuyên sản xuất giống bưởi cung cấp cho bà con. Hiện mỗi năm ông xuất bán 1 vạn cây giống bưởi da xanh ghép chất lượng tốt, trồng 2 năm cho trái. Đồng thời, ông sẵn sàng chuyên giao quy trình trồng, kinh nghiệm chăm sóc cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Thông, chủ tịch Hội Nông dân xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà nhận xét, ông Nguyễn Văn Ân là tấm gương nông dân sản xuất giỏi, một cựu chiến binh năng nổ gương mẫu, là động lực cho rất nhiều nông hộ trong xã thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi từ cà phê già cỗi sang cây trồng khác cho thu nhập tốt hơn, ổn định hơn.

DIỆP QUỲNH

**C**húng tôi ghé Chốt kiểm soát dịch số 1, huyện Đạ Huoai vào buổi trưa khá oi bức dù mới đêm qua thôi, tại đoạn đèo Chuối này vừa xảy ra cơn mưa lớn kèm gió giật khiến khu vực đóng chốt bị ngập nặng. Những cành cây ngã đổ, những tấm bảng hiệu lớn ngay công ra vào chốt bị gió giật đổ vẫn nằm bên vệ đường, và cả vết nước ngập tràn sân, vào phòng ở của lực lượng phòng, chống dịch ở chốt vẫn còn in dấu. Các chiến sỹ kể rằng, cơn mưa lớn kéo dài liên tục hơn 2 giờ đồng hồ tối hôm trước đã khiến nước kèm theo nhiều bùn đất chảy tràn ngập vào làn lưu thông dành cho xe tải, khiến công việc kiểm dịch bị gián đoạn. Thế là toàn bộ các chiến sỹ CSGT cùng lực lượng tuyến đầu phải đội mưa dọn dẹp để các phương tiện có thể ra vào, đảm bảo làm tốt nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại chốt.

Kể lại câu chuyện ấy để thấy rằng, công việc của những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch với nhiệm vụ trực chốt 24/24 giờ suốt nhiều tháng qua ở các cửa ngõ ra vào tỉnh có những đặc thù về địa hình và khắc nghiệt về thời tiết không chỉ là đối mặt với những rủi ro về dịch bệnh, mà còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt về thời tiết, thiên tai.

Từ tháng 5/2021, khi dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương lân cận, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và có những diễn biến ngày càng phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan, lãnh đạo tỉnh đã quyết định thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch tại tất cả các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh. Chỉ riêng lực lượng CSGT, mỗi chốt có từ 6 - 30 cán bộ các cấp tham gia để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều tiết, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, 100% cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT trực tại đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Hiện tại, lực lượng CSGT ở Trạm Madaguoi thực hiện 2 nhiệm vụ song song là đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch. Ngoài lực lượng CSGT ở Trạm Madaguoi, Phòng đã tăng cường thêm chiến sỹ ở các chốt để đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 1.400 - 1.600 các loại phương tiện, nhiều nhất là xe tải các loại vào tỉnh qua Chốt số 1. Nhiệm vụ của chốt, trong đó có CSGT là kiểm soát chặt chẽ phương tiện, đảm bảo các lái xe đi qua chốt phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và cả các quy định về an toàn giao thông.

Ghi nhận tại Chốt số 1, mặc dù giữa buổi trưa nắng gắt, nhưng các chiến sỹ CSGT phối hợp với lực lượng quân đội liên tục kiểm tra giấy tờ lưu thông và hướng dẫn các chủ phương tiện thực

**Là một trong những địa bàn gần với tâm dịch TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng luôn đối diện với nguy cơ cao dịch COVID-19 có thể xâm nhập. Ngoài nguồn lao động tự do, buôn bán giao thương, thì lượng xe tải chở hàng hóa, đặc biệt là rau, củ, quả nông sản về Lâm Đồng mỗi ngày rất đông, do đó công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh từ xa là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng thời gian qua luôn căng mình thực hiện "nhiệm vụ kép", đặc biệt là tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cửa ngõ ra vào tỉnh.**



Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra và giao nhiệm vụ cho lực lượng làm công tác tại Chốt số 1, đèo Chuối, Đạ Huoai.

## CẢNH SÁT GIAO THÔNG **XUNG KÍCH** TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH



CSGT phối hợp với quân đội kiểm tra giấy tờ và điều tiết giao thông.

hiện các thủ tục khai báo y tế. Là cửa ngõ lớn nhất của tỉnh, mỗi ngày tại đây có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại nên khó khăn của các chiến sỹ không chỉ ở số lượng công việc lớn, thời tiết khắc nghiệt, mà còn ở việc liên tục phải giải thích các văn bản, quy định về chống dịch. Nhiều tài xế do chưa cập nhật thông tin nên có những thái độ khó chịu, thiếu hợp tác. Thậm chí có trường hợp còn cho người trốn trong thùng xe,...

Ăn vội bữa cơm trưa ngay tại chốt, Thượng úy Phạm Phú Cường, cán bộ tuyên truyền Phòng CSGT tăng cường về Chốt số 1 lại vội vã quay trở lại bàn hướng dẫn để tiếp tục công việc kiểm tra phương tiện, hướng dẫn cho các tài xế. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Thượng úy Cường cùng với nhiều cán bộ,

chiến sỹ khác đã tình nguyện về các chốt tham gia phòng, chống dịch, có người xa gia đình, con nhỏ hơn 2 tháng, chỉ gửi gắm nỗi nhớ qua những cuộc gọi vội vã. Dầu vất vả, khó khăn, nhưng tất cả các chiến sỹ CSGT chia sẻ rằng, vì nhiệm vụ, họ luôn sẵn sàng dù cho vất vả, khó khăn như thế nào, bởi đó là tinh thần và trách nhiệm của những chiến sỹ Công an Nhân dân. Chia sẻ về công việc thường nhật, Thượng úy Cường cho biết: "Hàng ngày công việc của chúng tôi là kiểm soát về phương tiện, con người, giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, số người trên xe... Nhiều lúc nghi ngờ là phải leo cả vào thùng xe để kiểm tra. Đó là nhiệm vụ nên luôn phải cố gắng xử lý sao cho thật nhanh, hợp lý, tránh để ứ tắc".

Với các chiến sỹ CSGT, việc tiếp xúc với rất nhiều lái xe mỗi ngày là không thể tránh khỏi. Trong số hàng ngàn tài xế ấy, họ cũng không thể biết chắc được ai là an toàn, ai không, nếu chỉ nhìn

qua các giấy xét nghiệm, nhưng nhiệm vụ được giao thì luôn phải thực hiện đúng và tốt nhất có thể. "CSGT như tụi em, mỗi ngày tiếp xúc biết bao nhiêu người, nếu cứ mang tâm lý e ngại, sợ hãi dịch bệnh thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Anh em ở chốt luôn có câu nói đùa nhưng mà cũng rất thật đó là "anh em mình mỗi ngày đều là F1" để nhắc nhở nhau phòng bị, giữ gìn cho bản thân và cho cả các đồng đội, người thân" - Thượng úy Cường tâm sự.

Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục có mặt tại Chốt liên ngành phòng, chống dịch đóng trên QL27C, thuộc xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương. Đây là tuyến đường chính của các tài xế vận chuyển hàng hóa nông sản từ Lâm Đồng ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc và ngược lại. Rất nhiều xe đang phải chờ đợi giải quyết vì thủ tục giấy tờ không đúng theo quy định. Xe thì có luồng xanh nhưng phụ xe lại không đăng ký trong danh sách. Số khác thì vì một số

quy định thay đổi vẫn chưa kịp cập nhật giấy tờ nên đang phải chờ bổ sung để vào tỉnh. Nhiều trường hợp xe tải không đủ điều kiện không được vào tỉnh phải quay đầu, các chiến sỹ phải kiên nhẫn giải thích, thậm chí trực tiếp mang cả văn bản cho xem để mọi người hiểu và chia sẻ với những quy định mà chốt phải thực hiện. Có trường hợp ở xa, chốt phải hỗ trợ lương thực, thực phẩm để các tài xế quay lại.

Còn tại Chốt Eo Gió, chúng tôi gặp chú Hà Xuân Cường, là tài xế chở rau tuyến Phan Rang - Đôn Dương, chú chia sẻ: "Mỗi ngày chúng tôi đều lên và xuống đèo Ngoạn Mục này để lấy rau chở xuống Phan Rang. Nói chung là việc ra vào tỉnh Lâm Đồng thời gian này bị kiểm soát nghiêm ngặt, mất thời gian hơn trước. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nên chúng tôi cũng hiểu và hợp tác. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT ở đây cũng tạo điều kiện và thường xuyên nhắc nhở các giấy tờ thay đổi để chúng tôi kịp cập nhật nên cảm thấy cũng khá thoải mái. Theo tôi, trong đại dịch này thì phải test, và phải đủ thủ tục mới đi được. Làm vậy cũng là bảo vệ cho chính mình, gia đình và xã hội. Vì vậy, mà bản thân tôi cũng hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc, quá trình đi làm chỉ một hai người biết mới tiếp xúc".

Có thể nói, mặc dù là một trong những tỉnh cung cấp lượng lớn hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho các tỉnh phía Nam đang có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng hiện Lâm Đồng vẫn đang là một tỉnh kiểm soát dịch bệnh khá tốt, đó cũng là nhờ những đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả của lực lượng cán bộ, chiến sỹ CSGT và nhiều lực lượng khác tại các chốt kiểm soát dịch. Hiện tỉnh đã có một số trường hợp ca nhiễm liên quan đến các tài xế vận tải hàng hóa, nhưng nhờ việc kiểm soát chặt chẽ của các chốt kiểm dịch, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng dịch tễ, không để bùng dịch phức tạp.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trước dịch bệnh, PC08 đã lên các kịch bản cụ thể, chia lực lượng tuần tra, bám chốt thành các tổ, nhóm hoạt động độc lập với nhau. Phòng cũng đã quán triệt tinh thần chung đến toàn bộ anh em chiến sỹ là tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong khi làm nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực cao nhất, góp phần khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

"Cuộc chiến" với COVID vẫn còn một chặng đường dài phía trước, phát huy những kết quả đạt được, mong rằng, các chiến sỹ CSGT Công an Lâm Đồng cùng với các lực lượng khác ở các chốt kiểm dịch ra vào cửa ngõ tỉnh, tiếp tục là "tấm lá chắn" vững chắc, góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

**NGUYỄN NGHĨA**

Cũng như các xã khác trên địa bàn huyện Đam Rông nói chung, kể từ khi dịch bệnh bùng lên, công tác phòng, chống dịch được triển khai. Đây trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Tuyên truyền vẫn là giải pháp xương sống, xuyên suốt được địa phương này thực hiện, nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về dịch bệnh để có các biện pháp phòng tránh, nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tuy vậy, dựa vào đặc thù địa phương, chính quyền địa phương xã Đạ Long đã có nhiều giải pháp khác, vừa thích ứng với tình hình, vừa đáp ứng được mong mỏi của lòng dân.

Để thực hiện công tác chống dịch sát sao nhất, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay (27/4/2021), lãnh đạo xã bám địa bàn tất cả các ngày trong tuần. Trong số 16 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” được thành lập trên toàn huyện có chốt tự quản của Đạ Long. Khác với các địa phương khác trong huyện - chốt được lập ở những cung đường chính để kiểm soát việc tuân thủ quy định về phòng dịch ở các xã trong huyện, chốt của xã Đạ Long được địa phương này chọn đặt tại Tiểu khu 65. Việc đặt chốt tại đây nhằm kiểm soát chặt lối đường rừng và đường sông, hai đường đi mà bà con khu vực Đầm Ròn và xã Đưng K’Nó, huyện Lạc Dương thường sử dụng để đi lại. Công tác tuyên truyền không chỉ được làm từ trung tâm xã lan ra mà còn cả từ các chốt

## Đạ Long: Đồng lòng phòng, chống dịch

Nhắc đến xã Đạ Long, huyện Đam Rông người ta luôn gắn kèm đằng sau đó là: Xã nghèo nhất của huyện nghèo, vấn đề làng cũ. Vậy nhưng trong thời điểm hiện tại, giữa lúc dịch bệnh với đầy rẫy những khó khăn, nỗ lực của chính quyền địa phương và nỗi lòng của người dân đã tìm thấy nhau để có chung tiếng nói làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

kiểm tra vòng về. Nhờ vậy mà bà con ở vùng đất có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số này đã chấp hành, tuân thủ và đồng tình cao để cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Suối nước nóng Đạ Long bao năm qua vẫn đông đúc. Đó như một nét đặc trưng của mảnh đất này. Nhưng để chống dịch, bà con đã không còn tụ tập tắm đông đúc như trước đây. Khi trong các thôn, buôn có bà con từ nơi khác trở về, người có uy tín đã chủ động báo lên trưởng thôn, từ đây các tổ COVID cộng đồng xuống trực tiếp nhà bà con để hướng dẫn thực hiện việc khai báo y tế cũng như thực



Người dân Đạ Long đóng góp ủng hộ bà con vùng dịch TP Hồ Chí Minh.

hiện các quy định về phòng dịch.

Đáng chú ý hơn, khi dịch bùng lên ảnh hưởng nặng nề ở các khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, chính quyền xã Đạ Long đã lập ngay nhóm facebook để kết nối những người con Đạ Long đang làm việc ở các địa bàn đó. Đa phần đều là những người trẻ làm công nhân, hay lao động tự do. Bởi vậy, xã Đạ Long đã yêu cầu sự vào cuộc của Đoàn Thanh niên. Tất cả 26 thanh niên Đạ Long làm việc ở các khu vực trên đã được kết nối. Trong số đó có những em đã là F0 và đang phải tiến hành điều trị. Thông qua nhóm, chính quyền xã thường xuyên xuyên động viên,

thăm hỏi để làm vũng lòng các em trong vùng dịch. Đồng thời, thông tin để người nhà an tâm. Ngoài ra, xã Đạ Long còn chủ động vận động các cơ sở kinh doanh đóng chân trên địa bàn xây dựng quỹ ủng hộ con em Đạ Long đang gặp khó khăn trong vùng dịch. Sự đồng thuận của chính quyền và người dân được chứng minh rõ khi bà con Đạ Long đã cùng chính quyền địa phương góp những nông sản mình làm ra để chia sẻ với bà con vùng dịch. Lá bếp, rau rừng của các mẹ, các chị ở Đạ Long được gửi ra điểm ủng hộ gửi về Thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây nhất, khi huyện Đam Rông ra lời kêu gọi cán

bộ, Nhân dân toàn huyện đóng góp ủng hộ bà con vùng dịch ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, thật bất ngờ khi Đạ Long - xã nghèo nhất nhưng số lượng ủng hộ đứng đầu huyện Đam Rông. Ngoài 9.550.000 đồng tiền mặt còn có 4,25 tạ gạo, 31 thùng mì tôm và 3 tạ rau, củ, quả. Còn lãnh đạo xã Đạ Long vẫn không giấu hết xúc động khi chứng kiến ông Mbon Ha Rong ở Thôn 4, người bao năm qua chưa tìm thấy sự đồng thuận với chính quyền địa phương, nay đã trực tiếp lên xã và gửi cán bộ xã ủng hộ 25.000 đồng. “Người Đạ Long trước nay chủ yếu nhận và họ nhận với suy nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nhưng nay bà con đã biết cho đi, biết cố gắng, biết san sẻ. Và không bàn tới giá trị vật chất số tiền ủng hộ, nhưng sự xuất hiện và việc làm của ông Mbon Ha Rong mới là niềm vui lớn nhất của lãnh đạo xã Đạ Long. Bởi điều đó chứng tỏ sự đồng thuận đã thực sự lan tỏa”, ông Lơ Mu Ha Poh - Phó Bí thư Đảng ủy xã tâm tình.

Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng lớn cho toàn xã hội, nhưng việc biến nguy thành cơ, thích ứng linh hoạt của cả hệ thống chính trị đã biến đây thành đợt tuyên truyền sâu rộng. Đó trở thành cơ sở để làm chuyển biến dần những tư tưởng chưa tiến bộ trong Nhân dân nói chung, đặc biệt là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Thông qua đó sự đồng thuận của người dân và hệ thống chính trị được đẩy lên mức cao nhất để phòng, chống dịch bệnh trước mắt và kiên thiết cho sự phát triển lâu dài.

NGỌC NGÀ

## Giáo dục thường xuyên - thành phần quan trọng

### Quan trọng nhưng còn những bất cập

Bất cập phản ánh từ các trung tâm GDNN - GDTX trên toàn quốc là trung tâm (TT) chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện; sự hướng dẫn thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Song 3 đơn vị này không phải lúc nào cũng tìm được tiếng nói chung. Thực tế, UBND cấp huyện không trực tiếp quản lý hoạt động chuyên môn nên không có cơ sở đánh giá cán bộ quản lý (CB), giáo viên (GV) hằng năm; không luân chuyển, điều phối, bố trí CB, GV được giữa các TT để hỗ trợ nhau về hoạt động chuyên môn.

Cũng do đó, không có một đầu mối quản lý chỉ đạo về con người, cơ sở vật chất, chuyên môn, nhằm hoạt động TT đạt hiệu quả hơn. Quy định chức năng của TT là 70% thuộc GDTX, 30% là GDNN. Sở LĐ-TB&XH không đủ chuyên môn nên không thể chỉ đạo về đào tạo văn hóa, nhưng Sở GDĐT có thể quản lý được chuyên môn GDNN như đã làm trước đây. Vì vậy, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 10/2021 quy định Sở GDĐT quản lý trực tiếp TTGDNN - GDTX là hợp lý, có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

Năm 2020, Đề án “Xây dựng

Giáo dục thường xuyên (GDTX) và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) càng quan trọng khi đất nước tích cực xây dựng “xã hội học tập”, học tập suốt đời để đáp ứng nguồn nhân lực trước đòi hỏi phát triển và GDTX-GDNN Lâm Đồng đã và đang hòa vào dòng chảy đó.



Thí sinh hệ GDTX tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chung điểm thi với hệ THPT.

xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012 - 2020” được tổng kết 8 năm thực hiện. Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ GDĐT chủ trì xây dựng đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng Quyết định 1373. Tuy nhiên, nhận thức về công tác xây dựng XHHT ở một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang chưa đúng mức. Nhiệm vụ tới đây, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả đề án này còn là thực hiện Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng

XHHT giai đoạn 2021 - 2030. Bộ GDĐT đã xác định nhiệm vụ cụ thể năm học 2021 - 2022 bao gồm: Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ (XMC) gắn kết quả bền vững và có chất lượng; chú trọng đổi mới công tác quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng tích cực phân cấp quản lý quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng đó, tăng cường công tác chỉ đạo; tiếp tục đổi mới và thực hiện các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên; nâng cao chất lượng đội

ngũ CB, GV, công tác viên; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018...

### Lâm Đồng có nhiều tiến bộ

Tỉnh Lâm Đồng hiện có một TTGDĐT tỉnh, 11 TTGDNN-GDTX cấp huyện. Năm học 2021-2022, ưu điểm chung là các hoạt động xây dựng XHHT từ cơ sở được đẩy mạnh; hệ thống, mạng lưới cơ sở GDTX được quan tâm củng cố, kiện toàn, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; thực hiện quy chế, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của các TT tiếp tục chú trọng, chất lượng duy trì ổn định; kết quả XMC tiếp tục giữ vững; các TT tin học, ngoại ngữ được quan tâm chấn chỉnh hoạt động; phát triển, xây dựng mô hình hoạt động các TT học tập cộng đồng (HTCĐ), đặc biệt xây dựng TT điểm được quan tâm, đầu tư đúng mức.

Về TTGDĐT tỉnh, CB, GV có 25/28 đạt chuẩn và trên chuẩn; 10 GV tham gia học và hoàn thành chứng chỉ GV THPT hạng 2; 100% CB, GV hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên và 100%

đạt từ loại Khá trở lên. Năm học 2020 - 2021, có 28 học sinh (HS) THCS, 274 HS THPT (tăng 170 HS lớp 10 so năm học trước nhờ liên kết). Duy trì sĩ số đạt 96,6% ở THCS, 82,3% ở THPT (giảm 6,7% do HS liên kết tuyển sinh bỏ học)... Giám đốc TT Trần Văn Thảo nhận xét: TT đã có những cố gắng khắc phục khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; nhiều kết quả đạt tốt... Bên cạnh đó, “Chất lượng giáo dục toàn diện chưa thật sự cao, học viên hệ GDTX chưa có những chuyển biến rõ nét, một số học viên còn lười học, ý thức học tập của nhiều học viên còn chưa tốt. Nhiều chức năng, nhiệm vụ của TT GDTX cấp tỉnh chưa được triển khai có hiệu quả, chưa thật sự ngang tầm với tiềm năng”, ông Thảo nói.

Với 11 TT GDNN-GDTX cấp huyện, đã có 7 TT thực hiện ổn định mô hình GDTX THPT kết hợp với GDNN. Đã chú ý đến đối tượng học viên là người dân tộc thiểu số, diện chính sách, hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. GDTX toàn tỉnh Lâm Đồng khối THPT năm học 2020-2021 có 47 lớp với 1.332 HS. Kết quả tốt nghiệp 408/416 HS, tỷ lệ 98,08% (toàn tỉnh 99,73%); trong đó 4/8 TT GDTX-GDNN có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100%...

XEM TIẾP TRANG 8

# Công đoàn Viên chức tỉnh đồng hành cùng đoàn viên và người lao động vượt khó trong đại dịch

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện nay có 78 CĐCS trực thuộc, với tổng số CBCCVCLĐ là 3.368 người, trong đó có 3.296 đoàn viên công đoàn. Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động tương đối ổn định. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến nay, một số tỉnh, thành trong cả nước và tỉnh Lâm Đồng tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung tuyên truyền để đoàn viên, CBCCVCLĐ chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; 100% các CĐCS, CBCCVCLĐ đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin Bluezone, Ncovi. Hình thành thói quen rửa tay, khử khuẩn, tiến hành đo thân nhiệt, quét mã QR tại cổng ra vào cơ quan, và hướng dẫn cho khách khi đến trao đổi công tác.

Mặc dù bị ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc vẫn duy trì nhiều hoạt động bổ ích, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các CĐCS đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được quan tâm thiết thực.

Triển khai văn bản chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh về hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh nhằm góp phần chung tay góp sức, ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Tổng Liên đoàn phát động; đến nay, các CĐCS phối hợp vận động ủng hộ được số tiền trên 601 triệu đồng (tính đến ngày 30/6). Hưởng ứng Chương trình “Chuyến xe yêu thương” ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19 do LĐLĐ tỉnh phối hợp với các đoàn thể tỉnh tổ chức, các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh đã tích cực đóng góp hỗ trợ 875 kg gạo, 8,7 tấn chuối, 938 các loại nhu yếu phẩm và trên 83 triệu đồng tiền mặt để đóng góp chuyển đến Nhân dân và CNVCLĐ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, các CĐCS đã chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trích nguồn kinh phí chuyên môn, công đoàn, vận động các nguồn xã hội hóa để tổ



Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng Trường Đại học Yersin Đà Lạt trao máy rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch cho các địa phương.

chức gặp mặt động viên, tặng quà, tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm, bệnh hiểm nghèo với trên 721 lượt, số tiền trên 350 triệu đồng và đảm bảo nghiêm quy định về 5K của Bộ Y tế. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau dài ngày cho 22 trường hợp với số tiền 12 triệu đồng. Chỉ đạo

CĐCS thăm, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền 1.147.450.000 đồng, nhằm kịp thời động viên đoàn viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...

Bên cạnh đó, các CĐCS đã tích cực vận động đoàn viên ủng hộ các quỹ xã hội do cấp trên phát động: Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, Quỹ Vì người nghèo,... tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó như: CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó

học giỏi tại xã Phước Lộc, huyện Đa Huoai trị giá 30 triệu đồng. Đã giải ngân 655 triệu đồng vốn vay Quỹ CNLĐ nghèo do LĐLĐ tỉnh phân cấp cho 35 đoàn viên vay, thời gian vay 24 tháng. Ngoài ra, tại một số CĐCS chủ động trong việc trợ cấp khó khăn, hỗ trợ nữ CBCCVCLĐ được vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình theo các nguồn quỹ do CĐCS phát động. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Sỹ Thế - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và CĐCS vẫn được đảm bảo thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các CĐCS đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng, chống COVID-19. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động và của tổ chức công đoàn đối với xã hội; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được quan tâm và có sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tại đơn vị, qua đó thu hút được sự tham gia của đoàn viên, người lao động, sự ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền đồng cấp.

**NGUYỆT THU**

## HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐẠ HUOAI:

# Tích cực trong các phong trào hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đa Huoai đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực; góp phần chung tay cùng với các lực lượng, cộng đồng để phòng, chống dịch bệnh. Sự đóng góp của Hội CTĐ huyện đã được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Ngay khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, Hội CTĐ huyện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; trong đó, tập trung vào các hoạt động truyền thông, hỗ trợ trực tiếp người dân tại cộng đồng, vùng thiết lập cách ly y tế, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Theo đó, Hội CTĐ huyện Đa Huoai đã tổ chức tuyên truyền đến các chi hội, hội viên và người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, phát khẩu trang miễn phí cho một số người dân. Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức “Gian hàng



Hội CTĐ huyện Đa Huoai chủ trì phối hợp đơn vị liên quan tổ chức “Gian hàng 0 đồng” giúp bà con khó khăn.

0 đồng” cho 160 lượt người tham gia với tổng trị giá gian hàng là 56 triệu đồng để giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn: Đa Tồn, Đa Oai, Madaguoi và thị trấn Madaguoi. Cấp phát quà cho các hộ khó khăn tại 5 xã, thị trấn: Hà Lâm, Phước Lộc, Đoàn Kết, Đa Ploa và thị trấn Đa M’ri với số lượng 200 suất quà, trị giá 70 triệu đồng và hơn 2 tấn rau, củ, quả cấp miễn phí cho bà con trong mùa dịch.

Hội CTĐ huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà 3 chốt kiểm soát

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện với trị giá 15 triệu đồng. Tại xóm cách ly Đa Gôi (Thôn 5, xã Đa Oai), Hội CTĐ đã phối hợp với Chùa Khánh Hỷ tặng quà đến 10 hộ dân khó khăn và lực lượng đang làm việc tại chốt trị giá 7 triệu đồng. Hưởng ứng tích cực phong trào phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Hội CTĐ huyện đã kêu gọi ủng hộ được hơn 50 triệu đồng tiền mặt và cùng với nhóm thiện nguyện thị trấn Đa M’ri vận chuyển trên 163 tấn rau, củ, quả để giúp

đỡ bà con TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai.

Song song với hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội CTĐ huyện Đa Huoai đã vận động và tiếp nhận 1 đoàn từ thiện từ TP Hồ Chí Minh với 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng và 28 chiếc xe lăn trị giá 140 triệu đồng. Vận động nguồn lực duy trì, giúp đỡ 104 địa chỉ nhân đạo trị giá 201 triệu đồng, hỗ trợ bếp ăn từ thiện và giúp đỡ 90 suất ăn cho bệnh nhân nghèo với trị giá 1,35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội CTĐ còn nhận đỡ đầu 5 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; trong Tháng nhân đạo đã giúp đỡ được 219 người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 152 triệu đồng, xây dựng 2 công trình nhân đạo trị giá 65 triệu đồng. Vận động, kêu gọi Chùa Khánh Hỷ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ 110 triệu đồng và 215 m<sup>2</sup> gạch men để xây dựng 3 căn nhà tình thương. Tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện thu được 299 đơn vị máu.

Hội CTĐ huyện cũng đã hỗ trợ cho 11 em học sinh Trường THPT thị trấn Đa M’ri có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp, trị giá 2,2 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 60

năm thảm họa Da cam ở Việt Nam, Hội CTĐ huyện phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đi thăm và tặng quà cho 20 đối tượng, trị giá 20 triệu đồng.

Ông Đặng Hùng Việt - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đa Huoai cho biết: Để tiếp tục góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thời gian tới, Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế. Thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến, tình hình dịch bệnh để tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm chung tay phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, tại các tỉnh, thành phố khác và giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tích cực vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo để đảm bảo nguồn máu cấp cứu người bệnh trong dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, duy trì các mô hình, địa chỉ nhân đạo và tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà.

**ĐỨC TỬ**

## Niềm vui trong những căn nhà mới

Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 74%, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đam Rông còn 7,04%; trong đó phần lớn gia đình đều khó khăn về nhà ở. Nhằm góp phần giúp đỡ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở. Mùa mưa này, những hộ nghèo ấy đã ấm áp hơn, không còn lo cảnh mưa dột, gió lùa rét buốt...

### Nhà mới, niềm vui mới

Trong ngôi nhà cấp 4 vừa được Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông bàn giao cách đây không lâu cho gia đình chị Cao Thị Chiến (46 tuổi, xã Đạ K'Nàng) vẫn còn mùi sơn mới. Mở cửa đón chúng tôi vào nhà, chị Chiến nở nụ cười tươi vui, tràn đầy hạnh phúc của người phụ nữ có vẻ ngoài đầy kham khổ.

Bởi lẽ, cách đây ít hôm, gia đình chị Chiến đã có được ngôi nhà mới khang trang mà bấy lâu nay mình mơ ước. Được biết, chị Chiến là gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã Đạ K'Nàng, một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ và người chồng bị tai nạn, mất sức lao động đã gần 6 năm nay. 13 năm nay gia đình chị sống tạm bợ trong ngôi nhà gỗ mục nát với diện tích chỉ rộng chừng 20 m<sup>2</sup> cho 4 người cùng chung sống, sinh hoạt. "Hồi trước, mỗi khi mùa mưa bão đến, cả nhà lại đứng ngoài không yên vì lo cái nhà thấp lè tè, dột hết chỗ này

Bắt đầu với ngày tháng mới trong niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi và tràn đầy hy vọng, những hộ gia đình nghèo nơi vùng đất Đam Rông còn nhiều gian khó ấy nay đã an tâm "an cư, lạc nghiệp", từng bước ổn định cuộc sống trong những căn nhà đại đoàn kết khang trang, đầy ắp nghĩa tình.

đến chỗ kia của mình không biết có trụ nổi hay không. Nhưng ngày qua ngày, mưa cũng như nắng, gia đình có chỗ đi ra đi vào là may mắn lắm rồi. Có mơ, tôi cũng chẳng dám mơ mình có được căn nhà mới như thế này đâu", chị Chiến nghẹn ngào nói.

Rồi ngày ấy cũng đến, căn nhà 50 m<sup>2</sup> được hoàn thiện chỉ trong vòng ít tháng với nguồn kinh phí là 50 triệu đồng do Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ, số còn lại gia đình tự đối ứng.

Lau vôi giọt nước mắt hạnh phúc, đôi tay gầy guộc run lên, khỏe mắt vẫn còn cay cay, chị bảo: "Mặc dù còn ít ngày nữa là cả nhà chuyển về đây ở rồi nhưng mấy đêm nay tôi cứ mất ngủ, bởi không nghĩ gia đình lại được sống trong chính căn nhà mơ ước bấy lâu. Từ nay, cuộc sống của cả nhà sẽ đỡ khó khăn hơn, sẽ đỡ vất vả, lo âu hơn mỗi khi bước vào mùa mưa bão. Được sống trong ngôi nhà mới khang trang, tôi thay mặt gia đình cảm ơn chính quyền nhiều lắm".

Cũng như gia đình chị Chiến, anh Kơ Să K'Lê (xã Liêng Srônh) được xây nhà đại đoàn kết đó là sự chung tay sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm động lực, niềm tin, để gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Là hộ nghèo, vợ chồng anh luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, gói ghém lo



Trong căn nhà mới, chị Cao Thị Chiến vui mừng, phấn khởi bởi năm nay gia đình chị đã có "điểm tựa".

cho con cái ăn học. Được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, ngôi nhà vững chắc, rộng hơn 45 m<sup>2</sup> được hoàn thành, thay thế cho căn nhà "trống huơ trống hoác" ngày trước.

Chứng kiến niềm vui của gia đình anh K'Lê, chúng tôi mới phần nào cảm nhận được ý nghĩa, giá trị to lớn của món quà, theo đúng tên gọi "Nhà đại đoàn kết". Anh K'Lê tâm sự: "Gia đình tôi biết ơn sự quan tâm của địa phương, nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng nhà mới. Từ nay, không lo lắng về nhà ở nữa, yên tâm phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo".

### Góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và từ nguồn hỗ trợ vận động, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông đã tích cực triển khai thực hiện, phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Quốc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông cho biết: Việc hỗ trợ các hộ

nghèo xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho người nghèo được ưu tiên hàng đầu và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để việc hỗ trợ xây nhà đúng đối tượng, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giao Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trực tiếp xuống từng hộ nghèo để thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế, nhằm có các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các xã còn vận động người dân bỏ thêm kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà kiên cố, rộng rãi.

Theo đó, Ban vận động quỹ đã tiếp nhận và kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Hiện, Ủy ban MTTQ huyện đã xây mới và bàn giao 64 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Năm 2021, huyện Đam Rông tích cực kêu gọi, vận động được 5 tỷ đồng. Dự kiến trong năm, huyện sẽ hỗ trợ xây mới 100 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo ông Hương, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục huy động Quỹ Vì người nghèo và mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để có thêm nhiều ngôi nhà đại đoàn kết giúp đỡ người dân nghèo. Hy vọng những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ hiện thực ước mơ của nhiều hộ nghèo mà còn tiếp thêm sức mạnh, tinh thần lạc quan để họ vững tin vào một tương lai phía trước.

THÂN THU HIỀN

## Bảo Lâm: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã được cấp điện lưới quốc gia ổn định, đáp ứng nhu cầu cho 99,63% số hộ dân. Theo đó, thời gian qua, Điện lực huyện Bảo Lâm đã tập trung nhân lực, vật lực đưa điện lưới đến những thôn vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Phạm Xuân Lộc, Giám đốc Điện lực huyện Bảo Lâm cho biết: Bảo Lâm là huyện có địa bàn rộng, nhiều thôn vùng sâu, vùng xa với mật độ dân cư thưa thớt, có những nơi chỉ có vài chục hộ dân nhưng lại cách trung tâm xã tới hàng chục km, khiến cho việc tiếp cận điện của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, để hướng đến mục tiêu xóa "trắng" điện lưới quốc gia tại địa phương, hiện nay, Điện lực Bảo Lâm cần kinh phí rất lớn để xây dựng mới và cải tạo lưới điện.

Hiện, đơn vị đang trực tiếp quản lý vận hành đường dây 22kV với tổng cộng chiều dài 305,545 km; 276,059 km đường dây hạ thế; 373 trạm biến áp với công suất 31.947,5 kVA. Tổng số khách hàng dùng điện hiện tại là 21.089 khách hàng.



Cán bộ, nhân viên Điện lực Bảo Lâm thực hiện kiểm tra định kỳ về quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp.

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân, thời gian qua, Điện lực Bảo Lâm đã chú trọng, ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đưa điện lưới quốc gia đến với người dân các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tính từ năm 2010 đến nay, Điện lực Bảo Lâm đã thực hiện hàng chục các công trình, dự án nâng cấp, mở rộng lưới điện để cấp điện trên địa bàn. Đơn cử, năm 2010, đơn vị thực hiện tiếp nhận lưới điện trung hạ áp nông thôn, xóa hết điện kế cụm do

các tổ của các địa phương quản lý, lắp điện kế cấp điện trực tiếp cho 1.580 hộ dân trên địa bàn. Hoàn thành công trình cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn thuộc Dự án Tây Nguyên với khối lượng xây dựng mới 36,69 km đường dây trung thế, 24 trạm biến áp với tổng dung lượng công suất 925 kVA; xây dựng 60,46 km đường dây hạ thế và thi công lắp đặt công tơ, nhánh rẽ và mạng điện trong nhà cho 954 hộ dân.

Năm 2012, thực hiện công trình cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn thuộc Dự án RD với nhiệm vụ

cải tạo 3.843 km, xây dựng mới 16.091 km đường dây trung thế, 6 trạm biến áp với tổng dung lượng công suất 212,5 kVA, đảm bảo cấp điện tốt cho 2.277 hộ dân. Bên cạnh đó, thi công công trình cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn thuộc Dự án KFW với khối lượng xây dựng mới 9,56 km đường dây trung thế, 11 trạm biến áp với tổng dung lượng công suất 390 kVA và xây dựng mới 17,57 km đường dây hạ thế để cung cấp điện cho 9.004 hộ dân.

Còn trong năm 2020, bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản phát triển lưới điện, xóa hộ câu phụ, chống quá tải lưới điện nâng cao chất lượng điện phục vụ Nhân dân, đơn vị đã được đầu tư xây dựng mới 4,981 km đường dây trung thế, lắp đặt mới các trạm biến áp với tổng dung lượng 980 kVA và 3,634 km đường dây hạ thế.

Ngoài ra, dựa vào nguồn vốn từ dự án Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo của Chính phủ, Điện lực Bảo Lâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, đăng ký nâng cấp toàn bộ lưới điện các xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý với 88 km đường dây trung thế, 121 km đường dây hạ thế và 57 trạm biến áp với dung lượng

công suất 1.850 kVA cần nâng cấp, sửa chữa, tổng số vốn đăng ký thực hiện là 61,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dựa vào Dự án KFW vay vốn từ ngân hàng tái thiết Chính phủ Đức nhằm nâng cao chất lượng điện khu vực vùng nông thôn, trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai sửa chữa nâng cấp toàn bộ hệ thống điện tại thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Phú, Lộc Lâm với khối lượng 13,7 km đường dây trung thế, 13,3 km đường dây hạ thế, tổng số vốn đầu tư khoảng 25,7 tỷ đồng...

Theo ông Phạm Xuân Lộc, với sự nỗ lực, tập trung cải tạo lưới điện nông thôn, chất lượng điện trên địa bàn huyện Bảo Lâm ngày càng ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Để nâng cao hơn nữa chất lượng điện lưới nông thôn trên địa bàn, đơn vị đã tăng cường cử đội ngũ quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp kiểm tra lưới điện định kỳ, đo đạc các thông số kỹ thuật, qua đó đề ra phương án xử lý kịp thời các tồn tại nếu có. Ngoài ra, đơn vị cũng lập phương án phối hợp chặt chẽ với điện lực các địa phương để phối hợp cấp điện, hỗ trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, thiếu nguồn và có sự cố về lưới điện xảy ra.

HOÀNG SA

## Triển khai Kết luận số 84 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp

Triển khai Kết luận số 84 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan hoàn thành 9 nội dung trọng tâm từ nay đến trước ngày 15/9/2021.

Cụ thể, 5 nội dung đầu tiên gồm: Quán triệt Kết luận số 84 đến đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, nhân viên các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao hoạt động xét xử, hiệu quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; rà soát, góp ý xây dựng hoàn thiện pháp luật về dân sự; nâng cao chất lượng,

hiệu quả thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo chỉ tiêu thi hành án cấp trên giao.

4 nội dung còn lại như: Nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Luật sư, Công chứng, Giám định tư pháp năm 2018; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ các cơ quan tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; đánh giá thực trạng và giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp và hỗ trợ tư pháp.

**MẠC KHẢI**

### ĐÀ LẠT:

## Gần 980 triệu đồng cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở Tài nguyên và Môi trường đã lên phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các con sông, suối trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong thời gian đến với tổng kinh phí gần 980 triệu đồng.

Tổng cộng sẽ có 564 cột mốc được đúc và vận chuyển đến các địa điểm cắm mốc trên địa bàn. Để cắm mốc, ngành chức năng tỉnh cũng sẽ cho đo đạc, xác định mốc tọa độ ranh giới các sông và suối; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập bản đồ chuyên đề hành lang bảo vệ nguồn nước theo tỷ lệ 1/2000.

Trước đó, trong tháng 11/2020, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương trong tỉnh triển khai các bước cần thiết để tiến đến việc cắm mốc bảo vệ các nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch trong tỉnh hiện nay. Đây là bước cụ thể hóa của tỉnh Lâm Đồng theo Chỉ thị số 34 của Thủ

tướng Chính phủ ngày 28/8/2020 về "Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục".

Cùng với Đà Lạt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng cùng các huyện, thành còn lại trong tỉnh để kiểm tra, rà soát, đề xuất việc lập, công bố danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch, ao hồ tự nhiên lẫn nhân tạo và các nguồn nước khác trong các vùng đô thị, các khu dân cư tập trung. Đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong tỉnh cũng cần khẩn trương hoàn thành việc lập mốc hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định của Nhà nước.

**VIỆT TRỌNG**

## Giáo dục thường xuyên...

TIẾP TRANG 5

... Tỉnh Lâm Đồng có 142 TT học tập cộng đồng (HTCD), đang từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả. Một số TT tiêu biểu như xã Tân Hội, huyện Đức Trọng; Phường 7, thành phố Đà Lạt; xã Đa Ploa, huyện Đa Huoai; xã Đinh Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên; xã Pro và xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương... Năm 2020, xếp loại "Cộng đồng học tập" có 43,7% loại Tốt, 42,3% Khá và 14,1% Trung bình...

### Để phát triển và phát huy GDTX ở Lâm Đồng

Cùng những giải pháp phát huy các kết quả đã nêu, tiếp tục khắc phục những tồn tại và hạn chế. Đó là, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của các TT chưa đáp ứng được yêu cầu. Phòng học, phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động thiếu. Tổ chức bộ máy, nguyên tắc bố trí biên chế, cơ chế tài chính chưa xác lập rõ nên hoạt động lúng túng, một số đơn vị gặp khó khăn. Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng Huỳnh Quang Long cho rằng: Nhìn chung

việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các TT còn hạn hẹp, chủ yếu mới thực hiện công tác GDTX và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, các hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng thực hiện chưa nhiều. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của các TT còn nhiều hạn chế.

Đối với TT HTCD, cơ sở vật chất, điều kiện, mô hình hoạt động cũng chưa đáp ứng nhu cầu "cần gì học nấy"; kỹ năng tác nghiệp của đội ngũ TT hạn chế; công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý còn lúng túng. Các TT chưa chủ động, tích cực tổ chức các lớp học, chuyên đề đáp ứng nhu cầu của người dân trong cộng đồng, hiệu quả hoạt động hạn chế. "Nhận thức của CBQL TT, đặc biệt là giám đốc về vai trò, vị trí của TT HTCD đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương còn chưa đầy đủ nên chưa có sự đầu tư về thời gian, công sức và trí tuệ đúng mức cho nhiệm vụ tại TT HTCD", ông Long nhận xét...

**MINH ĐẠO**

## THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN 2 NĂM 2021

Vị trí tuyển dụng:

Vị trí đăng ký dự tuyển	Tên chức danh nghề nghiệp	Mã số	Số lượng	Trình độ	Chuyên môn	Ngoại ngữ	Tin học
Hành chính tổng hợp	Chuyên viên	01.003	01	Đại học trở lên	Luật, Hành chính, Ngữ văn, Kinh tế	Bậc 2	CNTT cơ bản
Kỹ thuật công nghệ thông tin và quản trị mạng	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	Đại học trở lên	Công nghệ thông tin	Bậc 2	CNTT cơ bản
Quản lý dự án	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	Đại học trở lên	Quản lý đất đai; Viễn thám-Gis; Trắc địa bản đồ; Tin học; Môi trường; Xây dựng; Kinh tế	Bậc 2	CNTT cơ bản
Sản xuất giống và chế phẩm sinh học	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	Đại học trở lên	Công nghệ sinh học, Hóa học, Sinh học, Nông nghiệp, Thực phẩm	Bậc 2	CNTT cơ bản

Ghi chú: 1. Ngoại ngữ Bậc 2: Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc;

2. Tin học Cơ bản: Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

**Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:**

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển thể hiện lý lịch rõ ràng; năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; (Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức).

**Hồ sơ đăng ký dự tuyển:**

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh.

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 02633.821.377) trong giờ hành chính.

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: **Từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 27/9/2021.**

Thông tin chi tiết trên trang website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng <http://skhcn.lamdong.gov.vn>



## ĐỒNG LOẠT MIỄN, GIẢM

### CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ VÀ LÃI SUẤT CHO VAY

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19

Giảm 10% **Lãi suất cho vay**

Giảm 2,5% **Lãi suất cho vay KH bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19**

Ưu đãi **Cho vay Doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, tiêu dùng**

Miễn, giảm **Phí dịch vụ thanh toán trong nước**

Giảm 5% **Phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ các Điểm giao dịch của Agribank Lâm Đồng - ĐT: 02633 900 099



Website



Fanpage



Youtube